



Title :	สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	เชิงพาณิชย์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 0459 หน้า 6
Date :	เดือน พฤษภาคม 2556

สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง

มพล. รุกคืบ ร่วมเมียนมาร์ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชน



อธิการบดี ระบุเป็นมหาวิทยาลัยแรกในประเทศไทย ทำความร่วมมือกับรัฐบาลเมียนมาร์ จัดอบรมหลักสูตรสั้นให้บุคลากรกระทรวงโรงแรมและท่องเที่ยวเมียนมาร์ หลังยอดนักศึกษาเมียนมาร์พุ่งสูง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ที่ห้องประชุมเชียงแสน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มพล.) ได้จัดพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น "การจัดการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์" โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มพล. เปิดโดยว่า มพล. สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง กระทรวงการต่างประเทศ และรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยกระทรวงโรงแรมและท่องเที่ยวเมียนมาร์ ได้ร่วมจัดโครงการอบรมบุคลากรจากกระทรวงโรงแรมและท่องเที่ยวจากเมียนมาร์ จำนวน 30 คน ใน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการท่องเที่ยว และหลักสูตรการโรงแรมและร้านอาหาร ระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยอบรมทั้งภาคทฤษฎีและการศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของ จ.เชียงราย เชียงใหม่ สุโขทัย อุทยานฯ พัทยา และกรุงเทพมหานคร งบประมาณดำเนินการส่วนหนึ่งมาจากรัฐบาลไทยและอีกส่วนมพล.สนับสนุน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการเมียนมาร์ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งไทยและเมียนมาร์บนพื้นฐานของการสร้างสรรค์ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นมหาวิทยาลัยจากไทยแห่งแรกที่มีโอกาสทำความร่วมมือด้านการศึกษา ร่วมกับรัฐบาลเมียนมาร์ ผ่านการประสานงานของสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (ส.พ.ร.) กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศไทย กับ กระทรวงโรงแรมและท่องเที่ยวเมียนมาร์ โดยใช้เวลาถึง 1 ปี ในการประสานงานและสร้างหลักสูตรเฉพาะดังกล่าว

นักศึกษาใหม่จำนวน 3,600 คน จากทั่วประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือกจากระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรับตรงหรือแอดมิชชัน รวมถึงมีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้พร้อมสำหรับการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษตลอด 4 ปี จากที่คาดการณ์จำนวนนักศึกษาไว้เพียง 3,000 คน โดยสาขาวิชาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ นิติศาสตร์ มีจำนวนนักศึกษาใหม่ 398 คน การจัดการท่องเที่ยว 278 คน ภาษาจีนธุรกิจ 194 คน และพยาบาล 154 คน และปีนี้ มพล. เปิด 2 หลักสูตรใหม่ คือหลักสูตรแพทยศาสตร์ มีนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 32 คน ส่วนอีกหลักสูตร คือ หลักสูตรการพัฒนาระหว่างประเทศ มีนักศึกษารุ่นแรก 97 คน ทั้งนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนจะได้เข้าพักในหอพักภายในมหาวิทยาลัยตลอด 1 ปีการศึกษา เพื่อร่วมกิจกรรมและเริ่มชีวิตนักศึกษาหลังจากนี้เป็นต้นไป



มพล. จัดอบรม "วัฒนธรรมอาเซียน" แก่ อปท. รับมือผู้คนหลากหลายเชื้อชาติติดต่อกับราชการ



ดร.ฉัตรฤดี จงสุริยภาส คณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มพล.) เปิดเผยว่า สำนักวิชาการจัดการร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มพล. ได้จัดโครงการฝึกอบรม 'การติดต่อสื่อสารและการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียนสำหรับส่วนราชการและองค์กรปกครองท้องถิ่น' ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2556 ณ ห้อง 301 อาคารกิจกรรมนักศึกษาฯ (D1) โดยมีบุคลากรจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. และเทศบาล รวมถึงหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จากทั่ว จ.เชียงราย จำนวนกว่า 100 คนเข้าร่วมการอบรม โดยสำนักวิชาการจัดการ ได้ออกแบบหลักสูตรและเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาเพื่อการอบรมนี้ เนื่องการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 จะมีความเปลี่ยนแปลงหลายประการ โดยเฉพาะจะมีการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบทั้งภาคการผลิตและบริการแรงงานและเงินทุน ประกอบกับการส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมและส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย จะทำให้มี

ส่วนราชการและองค์กรปกครองท้องถิ่น' ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2556 ณ ห้อง 301 อาคารกิจกรรมนักศึกษาฯ (D1) โดยมีบุคลากรจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. และเทศบาล รวมถึงหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จากทั่ว จ.เชียงราย จำนวนกว่า 100 คนเข้าร่วมการอบรม โดยสำนักวิชาการจัดการ ได้ออกแบบหลักสูตรและเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาเพื่อการอบรมนี้ เนื่องการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 จะมีความเปลี่ยนแปลงหลายประการ โดยเฉพาะจะมีการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบทั้งภาคการผลิตและบริการแรงงานและเงินทุน ประกอบกับการส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมและส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย จะทำให้มี